

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
วันพุธ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายถนอม บุระคำ	ประธานสภา อบต.เหล่า	ถนอม บุระคำ	
๒	นายวีระชัย นามโยธา	รองประธานสภา อบต.เหล่า	วีระชัย นามโยธา	
๓	นายอนันต์ เกื่อนมิ่งมาตร	สมาชิก อบต. ม.๑	อนันต์ เกื่อนมิ่งมาตร	
๔	นายสมศรี หลีกเชียงยืน	สมาชิก อบต. ม.๑	สมศรี หลีกเชียงยืน	
๕	นายสิระวัฒน์ สีจันแก้ว	สมาชิก อบต. ม.๒	สิระวัฒน์ สีจันแก้ว	
๖	นายประทีป มาตรฐาน	สมาชิก อบต. ม.๓	ประทีป มาตรฐาน	
๗	นายพิจิตร เพียรแก้ว	สมาชิก อบต. ม.๓	พิจิตร เพียรแก้ว	
๘	นายปรีชา ดวงก้อม	สมาชิก อบต. ม.๔	ปรีชา ดวงก้อม	
๙	นายพัค เกื่อนมิ่งมาตร	สมาชิก อบต. ม.๕	พัค เกื่อนมิ่งมาตร	
๑๐	นายสุรียา นามโยธา	สมาชิก อบต. ม.๕	สุรียา นามโยธา	
๑๑	นายจักรกฤษ ทะแยง	สมาชิก อบต. ม.๖	จักรกฤษ ทะแยง	
๑๒	นายสมศักดิ์ สีฟูยเดช	สมาชิก อบต. ม.๖	สมศักดิ์ สีฟูยเดช	
๑๓	นายสมนึก ภัคดียา	สมาชิก อบต. ม.๗	สมนึก ภัคดียา	
๑๔	นายคำตา ทินคาม	สมาชิก อบต. ม.๗	คำตา ทินคาม	
๑๕	นายจรรยา จันทธาวาร	สมาชิก อบต. ม.๘	จรรยา จันทธาวาร	
๑๖	นายสุพรรณ วันสี	สมาชิก อบต. ม.๘	สุพรรณ วันสี	
๑๗	นายสมชาย สีฟูยเดช	สมาชิก อบต. ม.๙	สมชาย สีฟูยเดช	
๑๘	นายแข็งยุติ แตนขนาน	สมาชิก อบต. ม.๑๐	แข็งยุติ แตนขนาน	
๑๙	นางยุภาภรณ์ ศรีรักษา	สมาชิก อบต. ม.๑๐	ยุภาภรณ์ ศรีรักษา	
๒๐	นางกาญจนา แพนดร	สมาชิก อบต. ม.๑๑	กาญจนา แพนดร	
๒๑	นายสมบูรณ์ แก้วเก็บคำ	สมาชิก อบต. ม.๑๑	สมบูรณ์ แก้วเก็บคำ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุภาพ สีแก้วนิตย์	เลขานุการสภาฯ ปลัด อบต.เหล่า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.	สุภาพ สีแก้วนิตย์	
๒	นางสาววงเดือน จอมคำสิงห์	หัวหน้าสำนักปลัด	วงเดือน จอมคำสิงห์	
๓	นางรัชนิกร ศิริมูล	ผู้อำนวยการกองช่าง	รัชนิกร ศิริมูล	
๔	นายกัมปนาท เหล่านุกูล	นักพัฒนาชุมชน	กัมปนาท เหล่านุกูล	
๕	นางนิตยา พิมพ์ขารี	นักวิชาการเงินและบัญชี	นิตยา พิมพ์ขารี	
๖	นางสรญา ดวงธิดาร	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ	สรญา ดวงธิดาร	

เริ่มประชุมเวลา	๐๙.๐๐ น
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์ เลขาธิการสภา	เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเชิญประธานสภาจตุรบุเทียณบูชาพระรัตนตรัย และเปิดฯ การประชุมสภา
นายถนอม บุระคำ ประธานสภาฯ	เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันพุธ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภา
ระเบียบวาระที่ ๑ นายถนอม บุระคำ ประธานสภาฯ	เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ได้ร่วมสนองพระราชดำริพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทั้งที่มีอยู่และใกล้สูญพันธุ์ สามารถนำไปใช้เป็นยา รักษาโรคเบื้องต้น โดยมีกำหนดการจัดอบรมในวันพุธ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,ประธานสภา,รองประธานสภา,สมาชิกสภาฯ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ๔ คน
ที่ประชุมสภาฯ	-รับทราบ-
ระเบียบวาระที่ ๒ นายถนอม บุระคำ ประธานสภาฯ	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ตามที่สภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ วันพุธ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ซึ่งทางฝ่ายเลขาธิการสภาฯ ได้จัดพิมพ์รายงาน การประชุมสภาและได้แจกให้ท่านสมาชิกสภาฯไปแล้วนั้น ขอให้ท่านได้ตรวจสอบว่า จะมีการแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมหรือไม่
ที่ประชุมสภาฯ	-ไม่มี-
นายถนอม บุระคำ ประธานสภาฯ	ในเมื่อที่ประชุมสภาฯไม่มีการแก้ไขถ้อยคำ ผมขอมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งนี้
ที่ประชุมสภาฯ	มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอใหม่

๓.๑ การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ประจำปี ๒๕๖๓

นายถนอม บุระคำ
ประธานสภาฯ

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดแต่ไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มประชุมสามัญประจำปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด สมัยประชุมสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๑ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสภาที่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นจะมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี สมัยแรกของปีถัดไปและกำหนดกี่วัน และข้อ ๒๑ กำหนดจำนวนสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปีระยะเวลาและวันเริ่มการประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของแต่ละปี

มติที่ประชุม

มีมติกำหนดสมัยประชุมสี่สมัยแต่ละสมัยมีกำหนด ๑๕ วัน คือ

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๓.๒ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายถนอม บุระคำ
ประธานสภาฯ

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ได้ยื่นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ มาให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น ก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว ขอให้ที่ประชุมอนุมัติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ได้กำหนดไว้ว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ จึงขออนุมัติที่ประชุมสภาฯ จะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓ สามวาระรวดเดียว ด้วยคะแนนเสียง

เห็นชอบ จำนวน ๒๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

นายถนอม บุระคำ
ประธานสภา ฯ

ขอเชิญท่านนายก อบต.เหล่า ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ

นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
ปลัด อบต.เหล่า ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.

ผมขอเสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนรายละเอียดหลักการและเหตุผล ผมขอมอบหมายให้ นักวิชาการสาธารณสุข เป็นผู้ชี้แจงครับ

นางสรญา ดวงธิดาร
นักวิชาการสาธารณสุข

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมเหตุรำคาญ

เหตุผล

เพื่อเป็นการควบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการกระทำของบุคคลที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญและส่งผลกระทบต่อราษฎรในพื้นที่ตำบลเหล่าก่อให้เกิดความเดือดร้อนจากการกระทำนั้น และเป็นประโยชน์ในการรักษาภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือแก้ไขเหตุรำคาญที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน จึงได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าว่าด้วยเรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ ขึ้น

นางสรญา ดวงธิดาร
นักวิชาการสาธารณสุข

ขอให้สมาชิกสภา อบต.เหล่า ทุกท่านได้ดูรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติฯ ที่ได้ส่งให้กับท่านสมาชิกฯ เพื่อศึกษารายละเอียดก่อนแล้ว

นายถนอม บุระคำ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ

ที่ประชุมสภาฯ

อ่านรายละเอียดและได้พูดคุยกันพอสมควร โดยไม่มีข้อซักถาม

นายถนอม บุระคำ
ประธานสภา ฯ

วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ

ตามที่ นักวิชาการสาธารณสุข ได้ชี้แจงรายละเอียด หลักการ และเหตุผล และรายละเอียดต่างๆ ของ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อที่ประชุมสภาฯ และในที่ประชุมสภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณารับหลักการ ในวาระที่ ๑ ครับว่าจะรับหลักการหรือไม่

มติที่ประชุม	<p>รับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>รับหลักการ จำนวน ๒๑ เสียง</p> <p>ไม่รับหลักการ จำนวน - เสียง</p> <p>งดออกเสียง จำนวน - เสียง</p>
นายถนอม บุระคำ ประธานสภา ฯ	<p>วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ</p> <p>เมื่อที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างระเบียบแล้ว ดังนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ</p> <p>ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกท่านใดที่จะขอแปรญัตติต่อที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เสนอต่อที่ประชุมได้</p>
ที่ประชุม	ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแปรญัตติ ในวาระที่ ๒
นายถนอม บุระคำ ประธานสภา ฯ	ไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะขอแปรญัตติ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๒ ต่อไป
มติที่ประชุม	<p>เห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>เห็นชอบ จำนวน ๒๑ เสียง</p> <p>ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง</p> <p>งดออกเสียง จำนวน - เสียง</p>
นายถนอม บุระคำ ประธานสภา ฯ	<p>วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ</p> <p>หลังจากที่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ ฯ แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป</p>
มติที่ประชุม	<p>เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>เห็นชอบ จำนวน ๒๑ เสียง</p> <p>ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง</p> <p>งดออกเสียง จำนวน - เสียง</p>
<p>๓.๓ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	

นายถนอม บุระคำ
ประธานสภา ฯ

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ได้ยื่นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ มาให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น ก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว ขอให้ที่ประชุมอนุมัติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ตราข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ จึงขออนุมัติที่ประชุมสภาฯ จะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๓ สามวาระรวดเดียว ด้วยคะแนนเสียง
เห็นชอบ จำนวน ๒๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

นายถนอม บุระคำ
ประธานสภา ฯ

ขอเชิญท่านนายก อบต.เหล่า ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ

นายสุภาพ สีแก้วนิสัย
ปลัด อบต.เหล่า ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.

ผมขอเสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนรายละเอียดหลักการและเหตุผล ผมขอมอบหมายให้ นักวิชาการสาธารณสุข เป็นผู้ชี้แจงครับ

นางสรญา ดวงธิดา
นักวิชาการสาธารณสุข

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๓ มีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

เหตุผล

ด้วยปรากฏว่ามีการเจ็บป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ซึ่งอาจแพร่ระบาดได้ โดยมียุงลายเป็นพาหะของโรคติดต่อนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า จึงเห็นเป็นการจำเป็นที่ต้องควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย อันได้แก่ มูลฝอยที่มีสภาพขังน้ำได้ เช่น เศษกระป๋อง กะลามะพร้าว ยางรถยนต์ และเศษภาชนะอื่นๆ เป็นต้น รวมทั้งแหล่งน้ำ ที่อาบน้ำ ตุ่มน้ำ โอ่งน้ำ แจกัน กระจ่างต้นไม้ และภาชนะรองรับน้ำอื่นๆ ในอาคารหรือบริเวณบ้านเรือน ซึ่งหากไม่มีการดูแลเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกวันหรือใส่สารเคมีก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายจึงตราข้อบัญญัตินี้

นางสรญา ดวงธิดา
นักวิชาการสาธารณสุข

ขอให้สมาชิกสภา อบต.เหล่า ทุกท่านได้ดูรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติฯ ที่ได้ส่งให้กับท่านสมาชิกฯ เพื่อศึกษารายละเอียดก่อนแล้ว

นายถนอม บุระคำ ประธานสภา ฯ	สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ
ที่ประชุม	อ่านรายละเอียดและได้พูดคุยกันพอสมควร โดยไม่มีข้อซักถาม
นายถนอม บุระคำ ประธานสภา ฯ	<p>วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ</p> <p>ตามที่ นักวิชาการสาธารณสุข ได้ชี้แจงรายละเอียด หลักการ และเหตุผล และรายละเอียดต่างๆ ของ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อที่ประชุมสภาฯ และในที่ประชุมสภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณารับหลักการ ในวาระที่ ๑ ครับว่าจะรับหลักการหรือไม่</p>
มติที่ประชุม	<p>รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>รับหลักการ จำนวน ๒๑ เสียง</p> <p>ไม่รับหลักการ จำนวน - เสียง</p> <p>งดออกเสียง จำนวน - เสียง</p>
นายถนอม บุระคำ ประธานสภา ฯ	<p>วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ</p> <p>เมื่อที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ</p> <p>ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกท่านใดที่จะขอแปรญัตติต่อที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เสนอต่อที่ประชุมได้</p>
ที่ประชุม	ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแปรญัตติ ในวาระที่ ๒
นายถนอม บุระคำ ประธานสภา ฯ	ไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะขอแปรญัตติ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป
มติที่ประชุม	<p>เห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>เห็นชอบ จำนวน ๒๑ เสียง</p> <p>ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง</p> <p>งดออกเสียง จำนวน - เสียง</p>

นายถนอม บุระคำ
ประธานสภา ฯ

วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

หลังจากที่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ ฯ แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นชอบ จำนวน ๒๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน - เสียง

นายถนอม บุระคำ
ประธานสภา ฯ

๓.๔ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ได้ยื่นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ มาให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น ก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว ขอให้ที่ประชุมอนุมัติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ตราข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ จึงขออนุมัติที่ประชุมสภาฯ จะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ สามวาระรวดเดียว ด้วยคะแนนเสียง

เห็นชอบ จำนวน ๒๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน - เสียง

นายถนอม บุระคำ
ประธานสภา ฯ

ขอเชิญท่านนายก อบต.เหล่า ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ

นายสุภาพ สีแก้วนิษฐ์
ปลัด อบต.เหล่า ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.

ผมขอเสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนรายละเอียดหลักการและเหตุผล ผมขอมอบหมายให้ นักวิชาการสาธารณสุข เป็นผู้ชี้แจงครับ

นางสรญา ดวงอิสาร
นักวิชาการสาธารณสุข

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

เหตุผล

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทให้เหมาะสมกับสภาพการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสัตว์เพื่อประโยชน์ในการรักษาสุขภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดขึ้นจากสัตว์ สมควรกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ จึงได้สมควรที่จะให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ จึงได้ตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น

นางสรญา ดวงธิดา
นักวิชาการสาธารณสุข

ขอให้สมาชิกสภา อบต.เหล่าทุกท่านได้ดูรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติฯ ที่ได้ส่งให้กับท่านสมาชิกฯ เพื่อศึกษารายละเอียดก่อนแล้ว

นายถนอม บุระคำ
ประธานสภา ฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

อ่านรายละเอียดและได้พูดคุยกันพอสมควร โดยไม่มีข้อซักถาม

นายถนอม บุระคำ
ประธานสภา ฯ

วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ

ตามที่ นักวิชาการสาธารณสุข ได้ชี้แจงรายละเอียด หลักการ และเหตุผล และรายละเอียดต่างๆ ของ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อที่ประชุมสภาฯ และในที่ประชุมสภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณารับหลักการ ในวาระที่ ๑ ครับว่าจะรับหลักการหรือไม่

มติที่ประชุม

รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓

รับหลักการ จำนวน ๒๑ เสียง

ไม่รับหลักการ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน - เสียง

นายถนอม บุระคำ
ประธานสภา ฯ

วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ

เมื่อที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกท่านใดที่จะขอแปรญัตติต่อที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เสนอต่อที่ประชุมได้

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแปรญัตติ ในวาระที่ ๒

นายถนอม บุระคำ
ประธานสภาฯ

ไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะขอแปรญัตติ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓
เห็นชอบ จำนวน ๒๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

นายถนอม บุระคำ
ประธานสภาฯ

วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

หลังจากที่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓
เห็นชอบ จำนวน ๒๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

๓.๕ เรื่องการโอนงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายถนอม บุระคำ
ประธานสภาฯ

ขอเชิญ ปลัด อบต.เหล่า ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เป็นผู้ชี้แจง

นายสุภาพ สีแก้วนิสัย
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เหล่า

ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวดที่ ๔ ในการโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการที่ ๑ รายการเครื่องสูบน้ำ(ซบเมอร์ส) ระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ รายการอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑,๔๐๐ บาท

รายการที่ ๓ รายการป้ายจราจร จำนวน ๑๑ ป้ายๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท งบประมาณ ๑๖,๕๐๐ บาท

รายการที่ ๔ รายการกระจกโค้งจราจร จำนวน ๑๑ ป้ายๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท
งบประมาณ ๒๗,๕๐๐ บาท

นายถนอม บุระคำ
ประธานสภาฯ

๓.๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอเชิญปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เป็นผู้ชี้แจง

นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เหล่า

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า มีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ
๑. ก่อสร้างห้องเก็บของ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙ เมตร งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐
บาท ๒. ก่อสร้างอาคาร(โดม) ขนาดความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙ เมตร (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ และ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด๔ การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นการอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น จึงขอเสนอต่อสมาชิกสภาฯ เพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. ก่อสร้างห้องเก็บของ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙ เมตร งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐
บาท

ข้อความเดิม คำชี้แจง ก่อสร้างห้องเก็บของ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙ เมตร
งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ข้อความใหม่ คำชี้แจง รายการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง งบประมาณ
๑๕๐,๐๐๐ บาท

๒. ก่อสร้างอาคาร(โดม) ขนาดความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙ เมตร (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ข้อความเดิม คำชี้แจง ก่อสร้างอาคาร(โดม) ขนาดความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙
เมตร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ข้อความใหม่ คำชี้แจง รายการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างกองการศึกษา ฯ งบประมาณ
๑๕๐,๐๐๐ บาท

นายถนอม บุระคำ
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ขอเชิญ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๓ จำนวน ๒ โครงการ ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ ๒๑ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง – เสียง

๓.๗ พิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

นายถนอม บุระคำ
ประธานสภา

เชิญนายกชี้แจงต่อสภา

นายสุภาพ สีแก้วนิത്യ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เหล่า

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า มีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ โครงการ ๑. โครงการก่อสร้างปีกผนังกันน้ำเซาะ และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสะพานข้ามลำห้วยทราย บ้านหนองแคนพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายทางจากหน้าบ้านนางฉวีวรรณ ตะสีนวล ถึงหน้าบ้านนายเซ็งยุดี แคนขนาน และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายทางหน้าบ้านนางยุพาภรณ์ ศรีรักษา ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ และ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นการอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอเสนอต่อสมาชิกสภาฯ เพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างปีกผนังกันน้ำเซาะ และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสะพานข้ามลำห้วยทราย บ้านหนองแคนพัฒนา หมู่ที่ ๑๐

ข้อความเดิม คำชี้แจง โครงการก่อสร้างปีกผนังกันน้ำเซาะ และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสะพานข้ามลำห้วยทราย บ้านหนองแคนพัฒนา หมู่ที่ ๑๐

ข้อความใหม่ คำชี้แจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายทางที่นายมี สุธรรมราช ถึงที่นางสมจิตร์ นามโยธา

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายทางจากหน้าบ้านนางฉวีวรรณ ตะสีนวล ถึงหน้าบ้านนายเซ็งยุดี แคนขนาน และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายทางหน้าบ้านนางยุพาภรณ์ ศรีรักษา

ข้อความเดิม คำชี้แจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายทางจากหน้าบ้านนางฉวีวรรณ ตะสีนวล ถึงหน้าบ้านนายเซ็งยุดี แคนขนาน และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายทางหน้าบ้านนางยุพาภรณ์ ศรีรักษา

ข้อความใหม่ คำชี้แจง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ สายทาง จากที่นายนายพล เสนาราช ถึง บึงกุย งบประมาณ ๖๓,๐๐๐ บาท

นายถนอม บุระคำ ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ขอเชิญ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๓ จำนวน ๒ โครงการ
อนุมัติ ๒๑ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

นายถนอม บุระคำ ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆหรือไม่

ที่ประชุม -ไม่มี-

นายถนอม บุระคำ ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผมขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ สุภาพ สีแก้วนิตย์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสุภาพ สีแก้วนิตย์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

ลงชื่อ ถนอม บุระคำ ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายถนอม บุระคำ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

ลงชื่อ พิจิตร เพียรแก้ว คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายพิจิตร เพียรแก้ว)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า หมู่ที่ ๓

ลงชื่อ สุรียา นามโยธา คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายสุรียา นามโยธา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า หมู่ที่ ๕

ลงชื่อ เช็งยุติ แตนขนาน คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายเช็งยุติ แตนขนาน)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า หมู่ที่ ๑๐

ลงชื่อ สมบูรณ์ แก้วเก็บคำ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายสมบูรณ์ แก้วเก็บคำ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า หมู่ที่ ๑๑